
สรุปประเด็นค ำถำมและค ำตอบจำกกำรประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมำธิกำรฝึกอบรม  
สัมมนำ ประชำสัมพันธ์ คำ่จ้ำงเหมำบริกำร คำ่จำ้งที่ปรึกษำวิทยำศำสตร์ กำรวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลย ี 

ค่ำเชำ่ คำ่ใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ งบด ำเนินงำน งบเงินอุดหนนุ งบรำยจ่ำยอ่ืน  
และทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 
วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 22.45 - 23.30 น. 

ณ ห้องประชุมหมำยเลข 404 ชั้น 4 อำคำรรัฐสภำ เกียกกำย 
(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ) 

เริ่มประชุมเวลำ 22.45 น. 

ตามที่  มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน และทุนหมุนเวียน ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่  
28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.45 - 23.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 
เกียกกาย นั้น เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม) และรองเลขาธิการฯ 3 ท่าน  
ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ  
โดยสรุปประเด็นค าถามและข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ประเด็นค ำถำม 
๑. นำงนันทนำ  สงฆ์ประชำ 

1.1 ค ำถำม : ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทดลองปลูกกัญชา เพ่ือน าไปสกัดเป็นยารักษาโรค 
ปัจจุบันสามารถน าไปแจกประชาชนเพ่ือใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ อีกทั้ง กัญชามีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น จึงอยากทราบว่า จะสามารถอนุญาตให้ภาคเอกชนผลิตได้หรือไม่ 

ค ำตอบ : 1. เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับนั้น เป็นเมล็ดพันธุ์จากการ            
นิรโทษกรรม จึงไม่สามารถน าไปแจกจ่ายให้ประชาชนได้  

2. ปัจจุบันกฎหมายยังคงก าหนดให้กัญชา/กัญชงยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 
ซึ่งอนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์และวิจัยเท่านั้น ภาคเอกชนยังไม่สามารถผลิต น าเข้า จ าหน่าย ครอบครอง 
หรือส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาและไม่สามารถซื้อขายได้ทุกกรณี  โดยผู้ที่มีคุณสมบัติที่ได้      
รับอนุญาตจากคณะกรรมการยาเสพติดฯ ได้แก่ แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรที่ก าหนด  

1.2 ค ำถำม : กัญชาแตกต่างจากกัญชงอย่างไร 
ค ำตอบ : กัญชง และ กัญชา เป็นพืชชนิดเดียวกัน โดยมีส่วนผสมส าคัญ 3 ชนิด ได้แก่ 

Tetrahydrocannabinol (THC), Cannabinol (CBN) และ Cannabidiol (CBD) ซึ่ งสาร THC มีฤทธิ์
กระตุ้นประสาท และท าให้เกิดอาการมึนเมา โดยกัญชาจะมีสาร THC ในระดับที่สูงกว่า ซึ่งปัจจุบัน        
น ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น รักษาโรคบางชนิดหรือบรรเทาอาการเจ็บปวด เป็นต้น ส่วนกัญชง   
จะมีสาร THC น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% และในอนาคตจะมีการน าไปใช้ประโยชน์ด้านอาหารและ
เครื่องส าอางตามท่ีกฎหมายก าหนดต่อไป  
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๒. นำยสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 
2.1 ค ำถำม : ขอทราบขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนค่อนข้างมาก รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดตาม  
มาตรา 44  

ค ำตอบ : ตาม พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตฯ ที่ชัดเจน              
ซึ่งระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตแต่ละผลิตภัณฑ์ฯ มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี        
ความเสี่ยงสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ยา อาหารใหม่ (Novel Food) ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน เนื่องจากต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญฯ ที่ท าหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ฯ   
ก่อนพิจารณาอนุญาต ส่วนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเสี่ยงต่ า เช่น เครื่องส าอางหรืออาหารบางประเภท 
จะใช้ระยะเวลาไม่มาก ประมาณ 1 - 3 วัน บางรายการสามารถยื่นค าขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ได้รับอนุญาตทันที (Auto e-Permissioin) หากข้อมูลถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.2 ค ำถำม : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการท างานร่วมกับส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) หรือไม่ โดยเฉพาะการก าหนดมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ค ำตอบ : การก าหนดมาตรฐานฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพของส านักงานคณะกรรมการอาหาร   
และยา และ สคบ.จะไม่ เหมือนกัน เนื่องจากเป็นกฎหมายคนละฉบับ อย่างไรก็ตาม ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีการประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) อย่างต่อเนื่อง ทั้งประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย แลกเปลี่ยนข้อมูล ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่
ผู้บริโภค ผ่านคณะกรรมการ/อนุกรรมการต่างๆ  

๓. นำยวรวัจน์ เอ้ืออภิญญำกุล 
ค ำถำม : ขอทราบสาเหตุการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ล่าช้าของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ระยะเวลานาน จะสามารถปรับลดระยะเวลาให้รวดเร็วขึ้น
ได้หรือไม่  

ค ำตอบ : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ปรับกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพตามความเสี่ยง จึงท าให้ระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตแตกต่างกัน  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี    
ความเสี่ยงสูง เช่น อาหารใหม่ (Novel Food) ที่ไม่เคยผลิตมาก่อน จะใช้เวลาค่อนข้างนาน เนื่องจาก   
ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญฯ จากภายนอกประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฯ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลา       
การพิจารณาอนุญาตฯ ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ไม่ล่าช้า     
กว่ากัน   

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
1. นำยมณเฑียร  สงฆ์ประชำ ประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรฯ 

ที่ผ่านมา พบข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับยาสามัญประจ าบ้านที่หมดอายุ จึงขอความร่วมมือให้
ส านักงานคณะกรรมการอาหารช่วยตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดีต่อไป 
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2. นำยสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 
2.1 ขอชื่นชมส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ปรับกระบวนการท างานโดยลดขั้นตอน       

การพิจารณาอนุญาต ซึ่งท าให้รวดเร็วขึ้นและลดระยะเวลาได้จริง แต่ขอให้ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาก าหนดมาตรการป้องกันให้มีประสิทธิภาพ และรัดกุมมากขึ้น เพ่ือป้องกันปัญหาการพิจารณา
อนุญาตผลิตภัณฑ์ฯ ที่รวดเร็ว แต่พบผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัย  

2.2 ปัจจุบันพบการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทถั่งเช่าสกัด
ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุและสื่อออนไลน์จ านวนมาก ขอให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ิม      
การตรวจสอบรายการและโฆษณาประเภทดังกล่าวให้มากข้ึน เพ่ือป้องกันมิให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด 
และเสียเงินโดยไม่จ าเป็น รวมทั้งส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ 

3. นำยทศพร เสรีรักษ์ 
เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ิมงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทซุปไก่สกัด/รังนกให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริง รวมถึงความคุ้มค่า           
ในการบริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีราคาแพงเมื่อเทียบกับอาหารธรรมชาติที่รับประทานประจ าวัน 
และให้คุณค่าอาหารเท่าเทียมกัน  เช่น ซุปไก่สกัด 1 ขวด ให้โปรตีนเทียบเท่าไข่ 1 ฟอง เป็นต้น           
เพ่ือคุ้มครองประชาชนให้บริโภคอาหารปลอดภัยและเกิดความคุ้มค่า โดยไม่ต้องพ่ึงอาหารเสริมที่โฆษณา     
เกินจริง 

ผลกำรพิจำรณำ 
 คณะอนุกรรมาธิการฯ ขอปรับลดวงเงินงบประมาณจ านวน 1,500,000 บาท และขอให้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาปรับแก้ไขกระบวนการท างานตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการฯ 
โดยเฉพาะระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความรวดเร็วมากขึ้น และคาดหวังว่า      
ในปีงบประมาณถัดไป จะไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนประเด็นเหล่านี้อีก  

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาได้กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมาธิการฯ และรับข้อเสนอแนะไป
พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป 

เลิกประชุมเวลำ 23.30 น. 

 
นางสาวจันทร์ทิพย์ ยิ้มแย้ม 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาวทศพร  เวศนานนท์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
นางวารีรัตน์ เลิศนที 

ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


